



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
“สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต
(DoH Together Against Corruption)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่ นำบุคลากรกรมอนามัย ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทน ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ในการบริหารงานสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้แก่ เป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และขอบังคับว่าด้วยจรรยา ข้าราชการกรมอนามัย ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ นำสู่ “สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต” (DoH Together Against Corruption)

และขอถวายสัจจวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

แบบสรุปลายมือชื่อการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
“สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ ไส้สะอาด ร่วมต้านทุจริต
(DoH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

บุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน จำนวน...๕๑...คน
บุคลากรที่ลงลายมือชื่อ จำนวน...๔๘...คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๒ ของบุคลากรทั้งหมดในหน่วยงาน
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕



แบบลงลายมือชื่อการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)”, ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบุญฤทธิ์ สุขรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักฯ		
๒	นายประวิช ชวขลาศัย	นายแพทย์เชี่ยวชาญ		
๓	นางปติมา หิริสัจจะ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๔	นางสาวพัชรีวรรณ เจนสาริภรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๕	รท.หญิงนิชารัศม์ ปัญจจิตรพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๖	นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๗	นางอรอุมา ทางดี	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๘	นางพัชรินทร์ กสิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ	-	ย้ายราชการ
๙	นางสาวบุษกร แสงแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ		
๑๐	นางณิขมน ผลวิจิตร	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส		
๑๑	นางปภาวี ไชยรักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๒	นางสาวนภาพรประไพ สาระ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๓	นางสาวณฐนนท บริสุทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๔	นายเดชาคม ยงยืน	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๕	นางสาวกิริณา เทวอักษร	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๖	นางสาววารินทร์ แซ่มจำ	นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ		
๑๗	นางนารีรัตน์ ฉัตรนุกูล	นายช่างศิลป์ชำนาญงาน		
๑๘	นางสาวเน่งน้อย ฉันทพานิช	เจ้าพนักงานการเงินและ บัญชีชำนาญงาน		

แบบลงลายมือชื่อการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)”, ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นางสาวนพวรรณ เมฆเจริญ	เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน		
๒๐	นางสาวพิมพ์พร ธิชากรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๑	นางสาวศุภรานันท์ ยุทธโกวิท	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๒	นางสาวสุภาพร สมบัติ	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๓	นางสาวณิชามัญช์ เอี่ยมแสงจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๔	นางสาวเจนจิรา อุ่นแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๕	นางสาวปิยาภรณ์ ธรรมสาร	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๖	ว่าที่ร้อยตรีภัทรพงศ์ ชูเศษ	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๗	นางสาวศิรินพร เกิดกุลรัตน์	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ	-	ช้อรธาชกร
๒๘	นางสาวนริศรา ชาภูวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๒๙	นางสาวปณิตา ปฐมสุริยะพร	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๓๐	นางสาวสุชาดา สุดแดง	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๓๑	นางสาวพุทธิพร สิงหา	นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ		
๓๒	นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ		
๓๓	นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ		
๓๔	นายวรุต กรณ์เกษม	พนักงานธุรการ ส๔		
๓๕	นางเกษร ศรีเข็ม	พนักงานธุรการ ส๔		
๓๖	นางสกันตา ทรงม่วง	พนักงานธุรการ ส๓		

แบบลงลายมือชื่อการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต“สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ใส่สะอาด ร่วมต้านทุจริต (DoH Together Against Corruption)”, ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน, ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๗	นางสาวณัฐหทัย กล้ารณูญ	พนักงานธุรการ ส๓		
๓๘	นางฐนิตา ทองประดิษฐ์	พนักงานธุรการ ส๓		ลาป่วย
๓๙	นางศิริพร กองเสมอ	พนักงานธุรการ ส๓		
๔๐	นางสาวเมทินี ตั้งยิ้มสุข	พนักงานพัสดุ ส๓		
๔๑	นางสาวกวีณา เงินสุวรรณ	นักวิชาการสาธารณสุข		
๔๒	นางสาวพิรารรณ ชันโมลี	นักวิชาการสาธารณสุข		
๔๓	นายบุญต่อ นนทพจน์	นักวิชาการสาธารณสุข		
๔๔	นางสาวสุนธรี ปุสสะรังสี	เจ้าพนักงานธุรการ		
๔๕	นางสาววรรณพิมล แจ่มวิจิตรโต	นักจัดการงานทั่วไป		
๔๖	นางสาวกฤษดาภรณ์ ป่าเขียว	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๔๗	นางสาวกนกพรรณ บรรลือทรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชี		
๔๘	นายสันติ เกิดวิชัย	พนักงานจ้างเหมาบริการ ขับรถยนต์		
๔๙	นายเอกพล พรหมมินทร์	พนักงานจ้างเหมาบริการ ขับรถยนต์		
๕๐	นายอรรถพงศ์ คงดี	พนักงานจ้างเหมาบริการ ขับรถยนต์		
๕๑	นางสาวชยศจี ถิลสระ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป		